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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี ๒๕๖2  

วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  25๖2 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
หมู่ที่ ๙  ต าบลปากกราน  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายอัมพร ไทยประยูร ประธานสภาฯ อัมพร ไทยประยูร  
2. นายแอน ขันธลักษณ์ รองประธาน ฯ แอน ขันธลักษณ์  
3. นายประเสริฐ ปิยะสิงห์ ส.อบต. ม.1 ประเสริฐ ปิยะสิงห์  
4. นายธวัช เดชเจริญ ส.อบต. ม.1 ธวัช เดชเจริญ  
5. นายพยอม รัมมะโรจน์ ส.อบต. ม.2 พยอม รัมมะโรจน์  
6. นายซ าซูดิน รัมมะมุด ส.อบต. ม.2 ซ าซูดิน รัมมะมุด  
7. นายวิบูลย์ ใหม่อ่อง ส.อบต. ม.3 วิบูลย์ ใหม่อ่อง  
8. นายสมปอง พรหมทัต ส.อบต. ม.3 สมปอง พรหมทัต  
9. นายปรีชา มะหะหมัด ส.อบต. ม.4 -  ลาป่วย 

10. นายประเสริฐ การีซอ ส.อบต. ม.4 ประเสริฐ การีซอ  
11. นายยอด จรเสถียร ส.อบต. ม.5 ยอด จรเสถียร  
12. นายทรงกิจ มีบุญญกิจ ส.อบต. ม.6 ทรงกิจ มีบุญญกิจ  
13. นายภานุพงษ์ เฉลยศักดิ์ ส.อบต. ม.6 ภานุพงษ์ เฉลยศักดิ์  
14. นางสาวพัชรี เอ่ียมโฉม ส.อบต. ม.7 พัชรี เอ่ียมโฉม  
๑5. นายสมหมาย ทรัพย์มาก ส.อบต. ม.8 สมหมาย ทรัพย์มาก  
16. นายสายชล สวัสด ี ส.อบต. ม.8 สายชล สวัสด ี  
17. นายพิเชษฐ สุขใจ ส.อบต. ม.9 พิเชษฐ สุขใจ  
18. นายพิษณุ อุบลรัศมี ส.อบต. ม.10 พิษณุ อุบลรัศมี  
19. นายส าลี  แท่นรัตน์ ส.อบต. ม.10 ส าลี  แท่นรัตน์  
20. นายวิชาติ จ านงหาญ ส.อบต. ม.11 วิชาติ จ านงหาญ  
21. นายอารีย์ เรวรรณ ส.อบต. ม.11 อารีย์ เรวรรณ  
22. นายสมชาติ มานเสถียร ส.อบต. ม.12 สมชาติ มานเสถียร  
23. นางนารี วงศ์สิงห์ ส.อบต. ม.13 นารี วงศ์สิงห์  
24. นางพัชราภรณ์ อยู่เจริญ ส.อบต. ม.13 พัชราภรณ์ อยู่เจริญ  
25. นายจรัญ เจริญวัย ส.อบต. ม.14 จรัญ เจริญวัย  
26. นางโนรี กมลแมน ส.อบต. ม.14 โนรี กมลแมน  
27. นางสาวกัลญาณี กาญจนนิมมาน เลขานุการสภาฯ กัลญาณี กาญจนนิมมาน  
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 (ต่อ)  ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑ นางกนกรัตน์ สุขสมพืช รองนายก อบต. กนกรัตน์ สุขสมพืช  
๒ นางสาวส าลี โชคทรัพย์ รองนายก อบต. ส าลี โชคทรัพย์  
๓ นางวิเชียร เริงรักษ์ เลขานุการนายก อบต. วิเชียร เริงรักษ์  
๔ นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์ ปลัด อบต. โชติรส คงสมโอษฐ์  
๕ นางสาวสุนทรี ศิริสวัสดิ์ รองปลัด อบต. สุนทรี ศิริสวัสดิ์  
๖ นายสุพจน์ ศรีสวย หัวหน้าส านักปลัด สุพจน์ ศรีสวย  
7 นางสุภาพร ศิริกุล ผอ.กองคลัง สุภาพร ศิริกุล  
8 นายสมชาย โตสม ผอ.กองการศึกษาฯ สมชาย โตสม  
9 นายอุดมศักดิ์          อัมพวัน ผอ.กองช่าง อุดมศักดิ์         อัมพวัน  

10 นางกัญจาลักษณ์ คุ้มกลาง นักวิเคราะห์ฯ กัญจาลักษณ์ คุ้มกลาง  
       
       
       
       
       
       
       
       

ผู้มาประชุม           26     คน 
ผู้ไม่มาประชุม          1     คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม     1๐     คน 
นายอัมพร  ไทยประยูร           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน กล่าวสวัสดี เมื่อสมาชิกมาพร้อม 
ประธานสภาฯ เพรียงกันในห้องประชุม ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     

ปากกราน (ทุกท่านในห้องประชุมสภาฯ ยืนตรง)  ขอบคุณครับ  
  ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  
 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 

09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
 
  วันนี้มีสมาชิก อบต. ลาป่วย ทั้งหมด 1 ท่าน   
 1.  นายปรีชา มะหะหมัด ส.อบต. ม. 4 
 
   
 
 
 

 /นายอัมพร............ 



3 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอัมพร  ไทยประยูร 1.1  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน เรื่อง เรียกประชุม 
ประธานสภาฯ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑ ประจ าปี 256๒ 
  ด้วยถึงก าหนดระยะเวลาเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    

ปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 ตามมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2561 ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2562 สมัยที่ 1 
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554      
ข้อ 22 และข้อ 24 จึงขอประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
ปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ 
2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 มีก าหนด 15 วัน 

      
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา 
นายอัมพร  ไทยประยูร ๒.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕61  
 เมื่อวันที ่ ๑ พฤศจิกายน 2561    
  วันนั้นเรามีผู้ลาประชุม 2 ท่าน คือ  
 1. คุณแอน    ขันธลักษณ์  รองประธานสภาฯ 
 2. คุณพิษณุ   อุบลรัศมี ส.อบต. ม. 10 
   
 ขอให้ท่านสมาชิกดูรายงานการประชุมด้วยนะครับ 
 ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ  
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ที่ 8  ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรอง

รายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา ในระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวัน
พฤหัสบดี ที่ ๑ พฤศจิกายน 2561 ทุกท่านได้รับรายงานการประชุมแล้วและได้
ตรวจสอบรายละเอียดที่บันทึกในรายงานแล้ว มีจุดใดที่ท่านเห็นว่าไม่ตรงกับที่ท่าน
ได้พูดไว้ จะขอแก้ไข ขอให้แจ้งในที่ประชุมเพ่ือให้เลขานุการสภาได้จดบันทึกและท า
การแก้ไขต่อไป  

  ส่วนผมขอเสนอให้มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาเลยครับ 
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นายอัมพร  ไทยประยูร เรื่องรับรองรายงานการประชุม มีท่านใดสงสัยไหมครับ  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดรับรองรายงานการ

ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  
ประจ าปี  ๒๕61 เมื่อวันที่  ๑  พฤศจิกายน  2561  โปรดยกมือรับรองด้วยครับ 
ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒๕ ท่าน  

 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่รับรองรายงานการ

ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  
ประจ าปี  ๒๕61 เมื่อวันที่  ๑  พฤศจิกายน  2561 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ 
ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 

 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 1 ท่าน 
 (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 2๕ เสียง งดออกเสียง 1 เสียง รับรองรายงาน

การประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยที่  4  ครั้งที่  1  
ประจ าปี  ๒๕61 เม่ือวันที่  ๑  พฤศจิกายน  2561 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
นายอัมพร  ไทยประยูร -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายอัมพร  ไทยประยูร -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายอัมพร  ไทยประยูร 5.1 เรื่อง  การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ พ.ศ. 2562 
 ข้อกฎหมาย 
 -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 
 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท า

ให้ลักษณะเปลี่ยน ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ข้อ 32 ภายใต้บังคับข้อ 39 การโอนงบประมาณรายจ่ายหรือการแก้ไข 
ประธานสภาฯ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติ

จากผู้มีอ านาจแล้ว ให้ประกาศเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบภายในสิบห้าวัน ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้แจ้งนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 

 ข้อ 39 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งส าเนางบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัด ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็น
หัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอเพ่ือทราบภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นสุด
การประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 ขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 เนื่องจากตั้งจ่ายไว้ไม่
เพียงพอแก่การบริหารงาน จ านวนทั้งสิ้น 300,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

 1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทน ประเภท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  1.2  ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอนเพ่ิมคงเหลือ 20,000 บาท ขอโอนเพ่ิมจ านวน 100,000 
บาท หลังโอนเพ่ิมคงเหลือ 120,000 บาท โดยโอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายไว้ 300,000 บาท  งบประมาณก่อนโอนลดคงเหลือ 
300,000 บาท หลังโอนลดลงเหลือ 200,000 บาท 

 
 ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 
นางกนกรัตน์  สุขสมพืช เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
รองนายก อบต. ดิฉันนางกนกรัตน์  สุขสมพืช รองนายก อบต. รักษาราชการแทน  
 ขอเชิญคุณสุพจน์  ศรีสวย ชี้แจงค่ะ 
 
นายสุพจน์  ศรีสวย เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด ผมนายสุพจน์  ศรีสวย หัวหน้าส านักปลัด รายละเอียดเป็นตามที่ท่านประธานสภา

แถลงก็คือ การตั้งงบมาในหมวดของค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ ได้ตั้งงบประมาณไว้ 20,000 บาท ทีนี้ว่าเราคาด
ว่าจะไม่พอในการที่จะเบิกจ่าย ระเบียบจัดซื้อ จัดจ้าง ได้ก าหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างไว้ เป็นระเบียบใหม่ต้องให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างก็มีหลายคณะ เรื่องของการเปิดซองเสนอราคาก็ก าหนดราคากลาง
ตรวจรับก็มีค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการตั้งไว้ 20,000 บาท ต่อปีนั้นไม่พอ
แน่นอน ฉะนั้นก็ต้องขอโอนเพิ่มลงมาอีก 100,000 บาท โดยโอนลดจากแผนงาน 

/นายสุพจน์..... 
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นายสุพจน์  ศรีสวย อุตสาหกรรมและการโยธา ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าควบคุมงานที่จ่าย 
หัวหน้าส านักปลัด ให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง อันนี้ตั้งไว้ 

300,000 บาท คาดว่าน่าจะใช้ไม่ถึง เราจะน าเงินจ านวนนี้โอนเพ่ิมไปยังหมวดที่
เราต้องการนะครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ท่านใดมีข้อสงสัย เชิญซักถามได้เลยครับ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ที่ 8  ในนี้จะมีรายจ่ายของปี 2562 ที่ตั้ง

งบประมาณไว้ แต่คาดว่าจะไม่เพียงพอแก่การบริหารงาน ในส่วนที่มีการขอโอนเพ่ิม
อยากทราบว่าในส่วนงบประมาณที่โอนเพ่ิมแล้วดึงงบประมาณจากแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายไว้ 300,000 บาท นั้นเป็น
งบประมาณของปี 2562 เหมือนกัน ผมเลยไม่ทราบว่าที่ตั้งจ่ายไว้ 300,000 
บาท นั้นน่าจะมีการประมาณการไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะต้องใช้เท่านี้ถึงได้มีการตั้งไว้ 
ไม่ทราบว่าถ้าโอนงบประมาณออกมาแล้ว งบประมาณในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลนี้จะ
เพียงพอหรือไม่ จึงอยากจะให้ทางฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยครับ 

 
นางสาวโชติรส  คงสมโอษฐ์ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
ปลัด อบต. ดิฉันนางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์ ปลัด อบต. ส่วนทางค าถามที่ทางคุณสมหมาย ได้

ถามนั้นขออนุญาตตอบนะคะ คือการโอนงบประมาณ การตั้งงบประมาณตาม
ระเบียบวิธีงบประมาณ การโอนงบประมาณตามระเบียบงบประมาณและวิธีการ
โอน และในส่วนของการโอนนี้เราจะต้องพิจารณาดูว่าเราตั้งไว้เท่านี้ บางรายการ
อาจจะเกิดขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นเกิดขึ้นเราก็สามารถโอนได้ ซึ่งคิดว่าน่าจะ
เพียงพอนะคะ ซึ่งการโอนงบประมาณนั้นสามารถกระท าได้ จะมีเพียงบางรายการ
เท่านั้นที่เขาบังคับว่าอย่าโอนคือกรณีของงบกลางนะคะ กรณีถ้างบอ่ืนเราอาจจะมี
การตั้งผิดหมวด เราก็ต้องตั้งให้ถูกก่อนที่จะเบิกจ่ายเราตั้งไว้เงินไม่พอก็ต้องท าการ
โอนเงินมาก่อนที่จะเบิกจ่ายไม่เช่นนั้นก็จะเบิกจ่ายไม่ได้นะคะ และการโอนก็ท าตาม
ระเบียบทุกอย่างค่ะ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ท่านใดมีข้อสงสัย เชิญซักถามได้เลยครับ 
ประธานสภาฯ ในการโอนงบประมาณนั้นจะต้องผ่านสภาทุกครั้งนะครับ 
 ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
 

/1)  สมาชิก..... 
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 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดเห็นชอบการขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าตอบแทน จ านวน 100,000 บาท โปรดยก
มือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒๕ ท่าน 

 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่เห็นชอบการขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าตอบแทน จ านวน 100,000 บาท  
โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 

 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง         
โปรดยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 ๕  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             

เห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผ น งาน บ ริ ห า ร งาน ทั่ ว ไป  งาน บ ริ ห า รทั่ ว ไป  ห ม วด ค่ าต อบ แท น              
จ านวน 100,000 บาท 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร 2.  แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท งบประมาณก่อนโอนเพ่ิมคงเหลือ 85,307.83 บาท 

ขอโอนเพ่ิมจ านวน 100,000 บาท หลังโอนเพ่ิมคงเหลือ 185,307.83 บาท 
โดยโอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ ได้มาซึ่ งสิ่ งก่อสร้าง ตั้ งจ่ายไว้ 
300,000 บาท งบประมาณก่อนโอนลดคงเหลือ 200,000 บาท หลังโอนลด
คงเหลือ 100,000 บาท 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 
นายสุพจน์  ศรีสวย เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด ผมนายสุพจน์  ศรีสวย หัวหน้าส านักปลัด ในเรื่องของแผนงานการพาณิชย์ งาน

กิจการประปา หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท เป็น
รายจ่ายเกี่ยวกับท่อเมนประปาที่ต้องซ่อมและมาตรน้ า  ซึ่งต้องใช้เยอะ ตั้งไว้ 
100,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะไม่เพียงพอเหมือนกัน ทางกองช่างจึงขอโอนเพ่ิมอีก 
100,000 บาท ซึ่งกิจการประปานั้นมีการซ่อมทั้งปี ส่วนการประชุมสภานั้นมี 3 
เดือนครั้ง จึงท าการขอโอนเพ่ิมไว้ก่อน โดยงบประมาณก่อนโอนเพ่ิมคงเหลือ 
85,307.83 บาท และขอโอนเพ่ิมจ านวน 100,000 บาท โดยโอนลดจาก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง โอนเข้าหมวดเดิมที่ขออนุมัติก่อนหน้านี้ 

 
/นางสาวโชติรส...... 
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นางสาวโชติรส  คงสมโอษฐ์ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
ปลัด อบต. ดิฉันนางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์ ปลัด อบต. ขออนุญาตนะคะ เผอิญตรงนี้เป็น

เกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างออกแบบปรากฏว่าทางช่างเราก็ได้ท าการตกลงเป็นการภายใน
ในการเซ็นแบบ โดยระเบียบกฎหมายบอกว่าถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีการจ้าง
ออกแบบหรือเซ็นแบบ รับรองแบบ ที่ตั้งไว้ 300,000 บาท ก็คือยอดก่อนหน้านี้
แต่ความเป็นจริงใช้ไม่ถึง ก็เลยต้องขอโอนมาใช้ในสิ่งที่จ าเป็นเพราะวัสดุประปานี้ใช้
มากจริง ๆ ช่างจึงต้องด าเนินการซ่อมแซม 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ท่านใดมีข้อสงสัย เชิญซักถามได้เลยครับ 
ประธานสภาฯ ในการโอนงบประมาณนั้นจะต้องผ่านสภาทุกครั้งนะครับ 
 ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
  
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดเห็นชอบการขออนุมัติ

โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการประปา หมวดค่าวัสดุ จ านวน 100,000 บาท โปรดยกมือรับรองด้วย
ครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒๕ ท่าน 

 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่เห็นชอบการขอ

อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าวัสดุ จ านวน 100,000 บาท  โปรดยกมือ
รับรองด้วยครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 

 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 ๕  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             

เห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าวัสดุ จ านวน 100,000 บาท 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร 3.  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ประธานสภาฯ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท งบประมาณก่อน

โอนเพ่ิมคงเหลือ 2,079.15 บาท ขอโอนเพ่ิมจ านวน 100,000 บาท หลังโอน
เพ่ิมคงเหลือ 102,079.15 บาท โดยโอนลดจากแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาความรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานภายในองค์กร
และศึกษาดูงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ที่เก่ียวข้อง ตั้งจ่ายไว้ 250,000 บาท งบประมาณก่อนโอนลดคงเหลือ 250,000  
ประธานสภาฯ บาท หลังโอนลดคงเหลือ 150,000 บาท 
 ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 
นายสุพจน์  ศรีสวย เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด ผมนายสุพจน์  ศรีสวย หัวหน้าส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร

ทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายไว้ 
100,000 บาท รายการนี้เป็นการซ่อมแซมครุภัณฑ์ทุกประเภท เช่น รถยนต์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ สิ่งที่เป็นครุภัณฑ์ทั้งหมดใน อบต. เราได้ตั้งไว้ 
100,000 บาท นั้นไม่พอ จึงต้องขอโอนเพ่ิม 100,000 บาท โดยโอนลดจาก
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาความรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานภายในองค์กร
และศึกษาดูงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายไว้ 250,000 บาท โอนลดไป 100,000 บาท ไปเป็นค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ท่านใดมีข้อสงสัย เชิญซักถามได้เลยครับ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดเห็นชอบการขออนุมัติ

โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท โปรดยกมือ
รับรองด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒๕ ท่าน 

 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่เห็นชอบการขอ

อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท  
โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 

 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง โปรด    

ยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติทีป่ระชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  ๒ ๕  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             

เห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ วไป หมวดค่าครุภัณ ฑ์ จ านวน
100,000 บาท 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาฯ จ านวนทั้งสิ้น 621,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน 
 และสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายไว้ 621,000 บาท 
 1. โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 5 สายถนนทางหลวง

ท้องถิ่น อย.ถ 107-02 (ถนนหมู่ที่ 5 โดมทอง) ตั้งจ่ายไว้ 260,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 5 สาย

ถนนทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ 107-02 (ถนนหมู่ที่ 5 โดมทอง) บ้านบางกะชา 
ต าบลปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยซ่อมแซม
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ แบบกิ่งเดี่ยว ขนาดความสูง 9.00 เมตร จ านวน 69 จุด 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย รายละเอียดและรูปแบบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลปากกรานก าหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนา อบต. 4 ปี 2561 – 2564 เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 ล าดับที่ 2 
หน้าที่  4)  (กองช่าง)  โดยโอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมูที่ 5 สายถนนทาง
หลวงท้องถิ่น อย.ถ 107 -02 (ถนนหมู่ที่  5 โดมทอง) บ้านบางกะชา ต าบล      
ปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยซ่อมแซมไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ แบบกิ่งเดี่ยว ขนาดความสูง 9.00 เมตร จ านวน 69 จุด 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย รายละเอียดและรูปแบบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลปากกรานก าหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนา อบต. 4 ปี 2561 – 2564 เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 ล าดับที่ 2 
หน้าที่ 4) (กองช่าง) ตั้งจ่ายไว้ 260,000 บาท ก่อนโอนลดคงเหลือ 260,000 
บาท ขอโอนลด 260,000 บาท หลังโอนลดคงเหลือ – บาท 

 
 2.  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารส านักงาน อบต.  
 จ านวน 361,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารส านักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน หมู่ที่ 9 บ้านในคลองปากกราน ต าบลปากกราน 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดและ
รูปแบบตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลปากกรานก าหนด (ปรากฏ) ตามแผนพัฒนา 
อบต. 4 ปี 2561 – 2564 เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 ล าดับที่ 8 หน้าที่ 10) (กองช่าง) 
โดยโอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
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นายอัมพร  ไทยประยูร  หมู่ที่ 9 บ้านในคลองปากกราน ต าบลปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด 
ประธานสภาฯ พระนครศรีอยุธยา โดยปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารส านักงานองค์การบริหาร

ส่วนต าบลปากกราน พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดและรูปแบบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากกรานก าหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนา อบต. 4 ปี 2561 – 2564 เพ่ิมเติม
ฉบับที่ 2 ล าดับที่ 8 หน้าที่ 10) (กองช่าง) ตั้งจ่ายไว้ 361,000 บาท ก่อนโอนลด
คงเหลือ 361,000 บาท ขอโอนลด 361,000 บาท หลังโอนลดคงเหลือ – บาท 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 
นางสาวสุนทรี  ศิริสวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
รองปลัด อบต. ดิฉันนางสาวสุนทรี  ศิริสวัสดิ์ รองปลัด อบต. เนื่องจากว่าการตั้ง 2 โครงการ เราใช้

ค าว่าซ่อมแซมปรับปรุงและทีนี้ ตอนที่เราตั้งงบประมาณไปก็ใช้อยู่ในหมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่ใช่เป็นการ
ก่อสร้าง แต่เป็นการซ่อมแซมปรับปรุง อาคารและสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้วก็เลยขอ
อนุมัติเพ่ือย้ายประเภทเฉย ๆ ไม่ได้ท าอะไร ซึ่งโครงการนี้ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ย้าย
ประเภทไปอยู่ประเภทค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเพียงการย้าย
ประเภทเฉย ๆ ซึ่งยอดเงินยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ 2 โครงการนี้ ค่ะ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ท่านใดมีข้อสงสัย เชิญซักถามได้เลยครับ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดเห็นชอบการขออนุมัติ

โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เพ่ือเปลี่ยนแปลงประเภท จ านวนทั้งสิ้น 621,000 บาท โปรดยกมือรับรอง
ด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒๕ ท่าน 

 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่เห็นชอบการขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่เพ่ือเปลี่ยนแปลงประเภท จ านวนทั้งสิ้น 621,000 บาท  โปรดยกมือ
รับรองด้วยครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 

 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 ๕  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             

เห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ไปตั้ งจ่ าย เป็ น รายการให ม่ เพื่ อ เปลี่ ยนแปลงประเภท  จ านวนทั้ งสิ้ น       
621,000 บาท 
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นายอัมพร  ไทยประยูร พักการประชุม 15 นาที 
ประธานสภาฯ  
 
นายอัมพร  ไทยประยูร 5.2  เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2562 และวันเริ่มสมัย 
ประธานสภาฯ ประชุมสามัญประจ าปีถัดไป 
 ข้อกฎหมาย 
 -  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 
 มาตรา 53 วรรคแรก ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย

แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัยวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

 วรรคสี่ สมัยประชุมสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

 -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

 ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่
ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

   เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น ท าเป็นประกาศของสภา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในเปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวัน
เริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
สมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน หรือในสมัย
ประชุมวิสามัญก็ได้ 

 ข้อ 11 ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ 
ดังนี้ 

  (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด
ว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละ
สมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

  การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 

 
 เราจะมาก าหนดสมัยประชุมประจ าปี 2562 
 ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 

/นายสมหมาย.... 
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นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ที่ 8  เราก็ได้มีการก าหนดสมัยการประชุม

มาหลายครั้งแล้ว ในแต่ละปีซึ่งอยู่ในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่อง
ข้อบังคับของการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554  ในข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและ
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถดัไป ผมขอเสนอให้มี 4 สมัยการประชุมเหมือนเดิม 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ก าหนดสมัยการประชุมให้มี 4 สมัยการประชุม 
ประธานสภาฯ มีใครจะเสนอการก าหนดสมัยการประชุมไหมครับ 
 ขอเชิญคุณประเสริฐ  การีซอ ครับ 
 
นายประเสริฐ  การีซอ เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ผมนายประเสริฐ  การีซอ สมาชิกหมู่ที่ 4  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราก าหนดสมัย

การประชุม 4 สมัย มาตลอดแต่มาในปัจจุบันผมมีความเห็นว่าไม่น่าที่จะก าหนด 4 
สมัย เพราะว่าการประชุมแต่ละครั้งเนื้อหาสาระการประชุมนั้นไม่ค่อยมี ผมจึง
อยากจะเสนอให้มีการประชุม 3 สมัยการประชุม โดยประชุมในเดือน เมษายน 
สิงหาคม และธันวาคม ครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขณะนี้มีผู้เสนอให้มีการก าหนดสมัยการประชุม 3 และ 4 สมัย 
ประธานสภาฯ มีใครจะเสนอการก าหนดสมัยการประชุมไหมครับ ถ้าไม่มี 
  
 ขอสมาชิกยกมือรับรองด้วยครับ 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดรับรองการก าหนด

สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2562 ให้มี 3 สมัยการประชุม  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 1 ท่าน 
 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่รับรองการก าหนด

สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2562 ให้มี 3 สมัยการประชุม 
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 
 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ และประธานสภา  
 งดออกเสียง 2๕ ท่าน 
 
มติที่ประชุม -  มีมติด้วยคะแนนเสียง 1 เสียง งดออกเสียง 2๕ เสียง ไม่รับรองการก าหนด

สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2562 ให้มี 3 สมัยการประชุม  
 

/นายอัมพร.... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
ประธานสภาฯ   
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดรับรองการก าหนด

สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2562 ให้มี 4 สมัยการประชุม  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒๔ ท่าน 
 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่รับรองการก าหนด

สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2562 ให้มี 4 สมัยการประชุม 
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 
 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง โปรด    

ยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ และประธานสภาฯ ยกมือรับรอง ๒ 
ท่าน 

 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 ๔  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  2  เสี ย ง             

รับรองการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2562 ให้มี 4 สมัยการประชุม 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร ต่อไปก็ก าหนดวันที่ใช้ในการประชุมสภาครับ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกเสนอเลยครับ 
 ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ท่ี 8  ตามปกติที่เราก าหนดกันมีดังนี้ 
 

สมัยการประชุม ระยะเวลา เดือน ปี 
1 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 
2 1 - 15 พฤษภาคม 2562 
3 1 - 15 สิงหาคม 2562 
4 1 - 15 พฤศจิกายน 2562 

  
 ผมขอเสนอดังรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ครับ ขอบคุณครับ 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร ตามท่ีเสนอมาคือ วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์, 1 – 15 พฤษภาคม,  
ประธานสภาฯ 1 – 15 สิงหาคม, 1 – 15 พฤศจิกายน  
 สมาชิกท่านใดเห็นตามนี้ โปรดยกมือรับรองด้วยครับ 
 
 
 

/นายอัมพร.... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดรับรองการก าหนด 
ประธานสภาฯ สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2562 ให้มี 4 สมัยการประชุม ดังนี้ 
  

สมัยการประชุม ระยะเวลา เดือน ปี 
1 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 
2 1 - 15 พฤษภาคม 2562 
3 1 - 15 สิงหาคม 2562 
4 1 - 15 พฤศจิกายน 2562 

 
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒๕ ท่าน 
 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่รับรองการก าหนด

สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2562 ให้มี 4 สมัยการประชุม ดังนี้ 
 

สมัยการประชุม ระยะเวลา เดือน ปี 
1 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 
2 1 - 15 พฤษภาคม 2562 
3 1 - 15 สิงหาคม 2562 
4 1 - 15 พฤศจิกายน 2562 

 
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 
 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง โปรด    

ยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 2๕ เสียง งดออกเสียง 1 เสียง รับรองการ          
ประธานสภาฯ ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2562 ให้มี 4 สมัยการประชุม ดังนี้ 
  

สมัยการประชุม ระยะเวลา เดือน ปี 
1 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 
2 1 - 15 พฤษภาคม 2562 
3 1 - 15 สิงหาคม 2562 
4 1 - 15 พฤศจิกายน 2562 

 
 
 
 
 

/นายอัมพร..... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร และของปี 2563 เราจะก าหนดวันเริ่มสมัยการประชุมอย่างไร 
ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกเสนอมาเลยครับ 
 ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ที่ 8  หลายเสียงในที่ประชุมนี้ก็เสนอให้

เหมือนเดิมนะครับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  

สมัยการประชุม ระยะเวลา เดือน ปี 
1 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 
    

 
นายอัมพร  ไทยประยูร โดยใน ปี 2563 เราจะก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม คือ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 
ประธานสภาฯ  
 ขอเชิญสมาชิกยกมือรับรองด้วยครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดรับรองวันเริ่มสมัย

ประชุมสามัญประจ าปี 2563 คือวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2563  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒๕ ท่าน 
 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่รับรองวันเริ่มสมัย

ประชุมสามัญประจ าปี 2563 คือวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2563   
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 
 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 ๕  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             

รับรองวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2563 คือวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 
2563 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายอัมพร  ไทยประยูร 6.1  ข้อราชการของส่วนราชการในพื้นที่ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสุนทรี  ศิริสวัสดิ์  ครับ 
  
นางสาวสุนทรี  ศิริสวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
รองปลัด อบต. ดิฉันนางสาวสุนทรี  ศิริสวัสดิ์ รองปลัด อบต. กระทรวงมหาดไทยก าหนดให้เรามี

โครงการของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยมอบให้ชุมชนหรือประชาชนในชุมชน
ของตัวเองนะคะ ขณะนี้มี 3 โครงการที่เราจะต้องท า 

 1. คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น โครงการนี้นะคะเราสามารถที่จะเลือก
คลองที่จะไปก าจัดผักตบชวา หรือท าให้มันเป็นคลองสวย ๆ นะคะ ไม่ให้มี
ผักตบชวาและประชาชนสามารถใช้น้ าร่วมกันได้ และทีนี้เราเลือกแล้วคลองแรกเรา
ใช้คลองตะเคียน รู้สึกว่าทางอ าเภอเลือกมาแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งวันว่าเราจะมีการเก็บ
ผักตบชวา เท่าที่ฟังดูน่าจะเป็นวันที่ 8 เพราะว่าอ าเภอเลือกต าบลของเราเป็นต าบล 
kick off คลองสวยนะคะ 

 2.โครงการหนึ่ง อบท.หนึ่งถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โครงการนี้เลือกไว้ที่หมู่ 5 
เป็นถนนเส้นโดมทองก็จะขอเชิญท่านสมาชิกร่วมกันปลูกต้นไม้ เราเลือกใช้ต้น
ทองอุไร ที่จะปลูกทั้งเส้นนั้น อยากจะขอแรงให้สมาชิกไปช่วยรดได้ไหมคะ วันที่ 22 
กุมภาพันธ์ เวลา 8.00 น. โดยเราจะปลูกถนนนั้นทั้งเส้นนะคะ และขอให้สมาชิก
แต่ละหมู่จัดเวรรดน้ าให้ด้วยนะคะ ก็ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญท่านสมาชิกนะ
คะและจะมีหนังสือไปอีกรอบหนึ่งในเรื่องของวันที่ปลูกต้นไม้และเราก็จะเชิญท่าน
นายอ าเภอมาร่วมโครงการนี้ด้วยนะคะ เชิญสมาชิกทุกท่านนะคะ ขอความร่วมมือ
ช่วยกันปลูกต้นไม้  

 3.โครงการห้องน้ าท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัยอันนี้เราเลือกที่สี่แยกนะคะแต่ว่าอัน
นี้ให้นักพัฒนาชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้นะคะ แต่ขอให้ท่านสมาชิกช่วยเป็น
หูเป็นตาดูแลแทนเราด้วยนะคะ ถ้าเสียหรือมีปัญหาอะไรสามารถเข้ามาแจ้งได้ที่
นักพัฒนาชุมชนได้นะคะ เดี๋ยวจะให้นักพัฒนาชุมชนเข้าไปดูนะคะว่ามีเสียหรือว่าพัง
ตรงไหนที่จะต้องซ่อมแซมนะคะ 

  ทั้งหมดมี 3 โครงการแต่ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ นี้ ขอความร่วมมือด้วยนะ
คะท่านประธานที่เส้นโดมทอง ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะที่ให้ความร่วมมือค่ะ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ท่านใดมีข้อสงสัย ซักถาม เชิญครับ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
 
 
 
 
 
 

/นายสมหมาย.... 
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นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ท่ี 8  ผมจะขอพูดในเรื่องของความ

เดือดร้อนของชาวบ้านในคลองปากกราน ตอนนี้น้ าในคลองไม่ไหล จึงท าให้เกิดน้ า
เน่าและมีกลิ่นเหม็นมาก ฉะนั้นผมเลยอยากให้ทาง อบต.จัดสรรงบประมาณเพ่ือท า
การแก้ปัญหาในส่วนนี้นะครับ โดยอาจจะเป็นการใช้น้ าในคลองตะเคียนไล่น้ าเก่า
ออกไปผสมกับน้ าทางคลองวัดกระช้ายเข้ามา ซึ่งน้ าส่วนท้ายคลองจะดีแต่ส่วนที่อยู่
ด้านต้นทางน้ าก็จะเสีย ก็เลยอยากจะใช้วิธีน าน้ ามาไล่น้ าเพ่ือที่จะได้เจือจางน้ าเสีย
แล้ว ก็ยังมีเรื่องของแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ซึ่งเยอะมากก็อยากให้ทาง อบต.แก้ไขปัญหา
ตรงนี้ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร อยากทราบว่ามีวิธีการท าอย่างไรเพราะน้ าในคลองปากกรานแห้งมาก และมีกลิ่น 
ประธานสภาฯ และในภาคเกษตรกรรมเขามีความจ าเป็นต้องใช้น้ าในส่วนนี้ และท่ีอยากให้เปิดน้ า

เพ่ือไล่น้ าเสียนี้เพื่อเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้า จึงขอฝากฝ่ายบริหารด้วยนะครับว่าจะ
ท าอย่างไรจึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับ 

 ขอเชิญคุณนารี  วงศ์สิงห์ ครับ 
 
นางนารี  วงศ์สิงห์ ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 ดิฉันนางนารี  วงศ์สิงห์ สมาชิกหมู่ท่ี 13  ดิฉันขอเสนอเรื่องไปศึกษาดูงานนะคะ ซึ่ง

ก็เป็นเหมือนปีสุดท้ายที่เราจะต้องเลือกตั้งกันใหม่ อยากให้ทางท่านประธานแจ้งให้
ทางฝ่ายบริหารช่วยดูให้หน่อย ช่วงระยะเวลาประมาณวันที่ 8 – 10 มีนาคม อยาก
ให้พาไปศึกษาดูงานทางจันทบุรี หรือระยอง ไม่ต้องไปไกลมาก ท่านสมาชิกเห็นว่า
เป็นอย่างไรคะ ใครมีข้อเสนอแนะอย่างไร เราจะได้ไปศึกษาดูงานกันสักครั้งนะคะ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร สมาชิกว่าอย่างไรครับ เดือนมีนาคมเราไปศึกษาดูงานกัน ไปทางจังหวัดจันทบุรี 
ประธานสภาฯ ระยอง สมาชิกพร้อมไหมครับ เพราะอาจจะเป็นการดูงานในครั้งนี้เป็นสมัยสุดท้าย

เนื่องจากจะมีการเลือกตั้งใหม่ 
 ขอเชิญปลัด อบต. ครับ 
 
นางสาวโชติรส  คงสมโอษฐ์ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
ปลัด อบต. ดิฉันนางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์ ปลัด อบต. ในการจัดการศึกษาดูงานต้องใช้

ระยะเวลาในการด าเนินการจะต้องมีการศึกษาสถานที่ดูงาน สถานที่พัก และ
ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ให้เรียบร้อย และเม่ือเรามีความพร้อมในการจัดเตรียม
ทุกอย่างให้กับท่านแล้ว ท่านสมาชิกเองก็ควรที่จะให้ความร่วมมือด้วยเช่นกัน มิใช่
เตรียมการอย่างดีแล้วมายกเลิกในภายหลังนะคะ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอสมาชิกเชิญแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณประเสริฐ  การีซอ ครับ 
 

/นายประเสริฐ...... 
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นายประเสริฐ  การีซอ เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ผมนายประเสริฐ  การีซอ สมาชิกหมู่ท่ี 4  ส าหรับวาระการดูงานนั้นเป็นเราได้มีการ

จัดเตรียมกันไว้แล้วแต่ติดที่ว่าภาระของแต่ละบุคคล ผมอยากจะบอกว่าสมาชิกท่าน
ท่านที่ไม่ไปผมว่าท่านขาดโอกาส ในอนาคตข้างหน้าเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่เราก็ไม่รู้
ว่าใครที่จะได้มานั่งในสภาแห่งนี้ ผมจึงอยากที่จะเชิญชวนให้สมาชิกทุกท่านได้ไป
ศึกษาดูงานร่วมกันเนื่องจากไม่ทราบว่าสมัยหน้าเราจะได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน
ร่วมกันอีกหรือไม่ นะครับ ขอบคุณครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอสมาชิกเชิญแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณนารี  วงศ์สิงห์ ครับ 
 
นางนารี  วงศ์สิงห์ ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 ดิฉันนางนารี  วงศ์สิงห์ สมาชิกหมู่ท่ี 13  ดิฉันอยากจะฝากท่านประธานนะคะ ว่า

ครั้งนีถ้้าสมาชิกไปกันเกินครึ่งรถ ถ้าเกิดขาดเหลือดิฉันเห็นว่าน่าจะเปิดโอกาสให้กับ
คนนอกและให้เขานั้นออกค่าใช้จ่ายเอง เราจะได้ไม่ผิดหวังเหมือนคราวที่แล้ว อยาก
ให้ดูระเบียบด้วยนะคะว่าสามารถท าได้หรือไม่ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร เราสามารถท่ีจะน าคนนอกไปร่วมกับเราได้ไหมครับ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณโชติรส  คงสมโอษฐ์ ครับ 
 
นางสาวโชติรส  คงสมโอษฐ์ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
ปลัด อบต. ดิฉันนางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์ ปลัด อบต. ในกรณีนี้ถ้าจะมีคนนอกร่วมเดินทางกับ

เราไปสัก 4 – 5 คน ก็พอได้ เพราะคุณไม่ได้เสียค่ารถอยู่แล้ว คุณเสียแต่ค่ากิน กับ
ค่าห้องพัก เพราะค่ารถเราเบิกเป็นยอดจ านวนคนได้ แต่ก็จะต้องจ่ายในส่วนของ
ค่าท่ีพักกับค่าอาหาร แต่อย่าน าคนนอกไปเป็นจ านวนมากจนเกินความเหมาะสม 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีท่านใดสนใจที่จะไปศึกษาดูงานในครั้งนี้บ้างครับ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสนใจที่จะไปศึกษาดูงาน        18 ท่าน 
 มีสมาชิกที่ไม่สามารถไปศึกษาดูงานได้     5 ท่าน 
 โดยเราจะไปกัน 3 วัน 2 คืน นะครับ ทางภาคตะวันออก ส่วนเรื่องวันเวลาที่จะ

เดินทางไปคือวันที่ 7, 8, 9 มนีาคม 2562 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร ใครมีเรื่องใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง ครับ 
 
 
 
 

/นางกัญจาลักษณ์..... 
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นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นักวิเคราะห์ฯ ดิฉันนางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดิฉันขอชี้แจงเรื่อง

เดิม คือตอนการท าประชาคมของแต่ละหมู่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแผนไปแล้ว 
ดิฉันได้ประชาคมหมู่ที่ 8 กับ หมู่ที่ 13 ไปแล้ว ทีนี้ถ้าหมู่ไหนต้องการที่จะ
เปลี่ยนแปลงแผนเพิ่มเติมหลังจากที่เราได้ประชุมกันไปก่อนหน้านั้น กรุณารีบแจ้ง
นะคะเพราะว่าหลังจากเดือนพฤษภาคมแล้วดิฉันจะต้องขออนุมัติแผนแล้วในการ
ประชุมสภาครั้งหน้า ซึ่งจะไม่ทันในการที่จะเอาเข้างบในปี 2563 ถ้าเกิดหลังจากนี้
แล้วจะไม่ทันกันแล้วนะคะ วันที่ก าหนดการในการประชุมแผนต าบลในแผนงานที่
ส่งไปให้ โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะว่าจะเป็นวันไหน เพราะว่าจะต้องประชุม
กับหมู่ท่ี 2 และหมู่ที่ 11 ก่อน ถึงจะได้ค าตอบว่าเราจะประชุมกันวันไหนนะคะ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ผมอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องการเผาถ่าน เผาท าลาย ข้อบังคับและกฎหมาย ครับ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสุนทรี  ศิริสวัสดิ์  ครับ 
  
นางสาวสุนทรี  ศิริสวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
รองปลัด อบต. ดิฉันนางสาวสุนทรี  ศิริสวัสดิ์ รองปลัด อบต. ในเรื่องของการเผาถ่าน จะเกี่ยวข้อง

กับ พรบ.สาธารณสุข เกี่ยวกับการก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ จะต้องดูด้วยว่า
ปริมาณการเผาว่าควันเกิดขึ้นแค่ไหน วัดได้แค่ไหน และระยะเวลานานขนาดไหน 
แต่ส าหรับ อบต.เราควบคุมในเรื่องนี้อยู่แล้วและในปัจจุบันนี้ PM 2.5 ที่เกิดขึ้นใน
กรุงเทพมหานคร ก็ส่งผลให้ทุกจังหวัดจะต้องมีมาตรการในการป้องกันฝุ่นเหล่านี้
ด้วย จึงมีการรณรงค์ในเรื่องของการเผา อย่างในกรณีการเผาถ่านนั้นต้องใช้
ระยะเวลาและมีกลิ่นที่รุนแรง ถ้าคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงไม่เป็นภูมิแพ้ก็ดีไปแต่
ถ้าเป็นภูมิแพ้ การจุดไฟเผาถ่านก็ท าให้เกิดโรคหลายอย่าง อย่างเช่นมะเร็ง ก็
อยากจะให้ท่านเลี่ยงในการเผาถ่าน เพราะว่าการก าหนดในการเผาถ่านนี้ต้องห่าง
จากชุมชนประมาณ 1 กิโลเมตร หรืออยู่ในที่โล่งแจ้ง แต่ตอนนี้รณรงค์ในเรื่องของ
การเผาขอให้งดไว้ก่อนนะคะ การเผานาก็ผิดนะคะ ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ท่าน
สามารถที่จะมาเขียนค าร้องได้นะคะว่ามีการเผาเกิดขึ้น ทาง อบต.และเจ้าหน้าที่
กระทรวงสาธารณสุขก็จะลงไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หรือไม่ หรือต่อชุมชนไหม 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีสมาชิกท่านใดสงสัย อยากซักถามในวาระอ่ืน ๆ อีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีผมขอไปในวาระถัดไปเลยนะครับ 
 
 
 
 
 
 

/นายอัมพร.... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร 6.2  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ประจ าปี 256๑  
ประธานสภาฯ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงด้วยครับ 
 
นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นักวิเคราะห์ฯ ดิฉันนางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามรายงานผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่  2/2561 เล่มสีฟ้า เมื่อปี  2561 เขาให้
ประเมินผลต่อครั้ง แต่ครั้งแรกให้ท าก่อน 30 เมษายน ซึ่งก็ยังไม่มีโครงการอะไร มี
แค่ไม่กี่โครงการเพราะว่างบเราก็ยังไม่ค่อยได้มา ได้มาก็ยังไม่เต็ม ก็จะมาเยอะตรง
ประเมินแผนครั้งที่ 2 นี้ ค่ะ เพราะว่าทุกโครงการ เราท าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
หมดแล้ว ก็จะรายงานตามเล่ม ซึ่งก็เหมือนกันทุกปี โดยในหน้าที่ 9 นี้ ดิฉันจะขอ
กล่าวถึงโครงการที่มีอยู่ในแผนทั้งหมดนะคะ เฉพาะปี 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 4 ปี (แสดงเฉพาะ ปี 2561) 
 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 4 ปี (แสดงเฉพาะ ปี 2561) 
 
 ปีท่ี 1 พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 23 12,890,000 
2.การพัฒนาด้านการส่ งเสริมและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

46 20,856,000 

3.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

14 4,990,000 

4.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 1,150,000 

5 .การ พัฒ นาด้ านการส่ ง เสริมคุณ ธรรมด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7 690,000 

6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 10 4,560,000 
7.ด้านพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 2,000,000 

รวม 78 46,836,000 
 
 
 
 
 
 

/นางกัญจาลักษณ์..... 
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นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง เมื่อปีที่แล้วเรามีโครงการที่จะท าบ้านควายก็เลยเพิ่มยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้าน 
นักวิเคราะห์ฯ การส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 โครงการ ที่อยู่ในแผนนะคะ 
  ต่อไปเป็นหน้าที่ 10 เป็นโครงการที่เราได้ท าไปตั้งแต่ต้นปี โดยรวบรวม

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 ถึง เดือนตุลาคม 2561 ก็จะมีรายละเอียด ดังนี้ 
  

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

9 39.13 2 8.7 12 52.17 23 100 

2.การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

22 47.82 - - 24 52.17 46 100 

3.การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

3 21.43 - - 11 79.57 14 100 

4.การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2 50 - - 2 50 4 100 

5.การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

5 71.42 - - 2 28.57 7 100 

6.การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

10 100 - - - - 10 100 

รวม 51 49.04 2 1.92 51 49.04 104 100 

 
 หมายเหตุ  จ านวนโครงการที่มีการยกเลิกและจ านวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม ไม่มี 
  ส่วนด้านพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวอันนี้เรายังไม่ได้ท านะคะ เรา

มีไว้ในแผนค่ะ 
  ต่อไปเป็นหน้าที่ 13 ซึ่งจะเป็นการสรุปคร่าว ๆ ว่าในยุทธศาสตร์มีปรากฏ

อยู่ในแผนกี่โครงการ และจ านวนโครงการที่ปฏิบัติได้กี่โครงการ ตามรายละเอียด
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

/นางกัญจาลักษณ์..... 
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นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง 
นักวิเคราะห์ฯ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โครงการทั้งหมดที่มีในแผนของ ปี 2561 มี 104 โครงการ ซ่ึงท าไปแล้ว 51 

โครงการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 49.04 เปอร์เซ็นต์ ต่อไปเป็นหน้าที่ 21 เป็นแบบสรุป
โครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 60 โครงการ ดังนี้ 

 
   แบบสรุปโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อ 
บัญญัติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

1 
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเพื่อติดตั้งหม้อแปลงใช้
ในระบบประปา หมู่ที่ 5 

191,923.21 / 

2 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 

339,000 / 

3 
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสรมิ
เหล็กและเครื่องออกก าลังกาย หมูท่ี่ 3 

507,000  

4 
โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลและขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

491,000 / 

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 5 491,000 / 
6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์คอนกรีต หมู่ที่ 2 951,000 / 
7 โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 850,000 / 
8 โครงการปรับปรุงบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 7 317,000 / 

/นางกัญจาลักษณ์..... 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัต ิ

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 23 9 
2.การพัฒนาด้านการส่งเสริมและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

46 22 

3.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

14 3 

4.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การอนุ รักษ์ ท รัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

4 2 

5.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

7 5 

6 .การ พัฒ นาด้ านการบริห ารจั ดการ
บ้านเมืองที่ด ี

10 10 

7.ด้านพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 - 
รวม 104 51 

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 100% 49.04% 
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นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง     
นักวิเคราะห์ฯ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/นางกัญจาลักษณ์..... 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อ 
บัญญัติ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

  

9 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) จ านวน 5 ศูนย์ 287,186.88 / 
10 อาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน จ านวน 5 ศูนย ์ 924,000 / 
11 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 969,600 / 
12 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 3,000 / 
13 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 3,939,500 / 
14 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 85,265  
15 โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านสารเสพติด (ครูแด) 42,282  
16 ค่าอาหารกลางวัน ศพด.บ้านในคลอง 93,300  
17 ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดท าใหม ่ 171,500  
18 ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดช้าง 83,300  
19 ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดปากกราน 117,600  
20 ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดกลางปากกราน 126,300  
21 โครงการก่อสร้างหลังคา ศพด.บ้านในคลอง หมู่ที่ 9 285,000  
22 โครงการก่อสร้างหลังคา ศพด.วัดท าใหม่ หมู่ที่ 6 บ้านใต ้ 156,000  
23 โครงการก่อสร้างหลังคา ศพด.วัดกลางปากกราน หมู่ที่ 13 420,000  
24 โครงการอาหารเสรมิ (นม) 875,590.22  
25 อุดหนุนโรงเรียนวัดช้าง 343,000  
26 อุดหนุนโรงเรียนวัดท าใหม ่ 664,000  
27 อุดหนุนโรงเรียนวัดปากกราน 332,000  
28 อุดหนุนโรงเรียนวัดกลางปากกราน 504,000  
29 โครงการจดัซื้อวัสดุวิทยาศาสตร ์ 76,900  
30 จัดซื้อถังขยะ 178,200  
31 โครงการสัมมนาศึกษาดูงานผูสู้งอายุ 171,732  
32 โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านอาชีพเสริมรายได ้ 85,262  
33 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่สตร ี 235,632  
34 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพตดิ 20,361  
35 โครงการค่ายครอบครัวอุ่นไอรัก 13,777  
36 โครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดสารพิษ 17,492  
37 โครงการส่งเสริมพัฒนาหมูบ่้านเศรษฐกิจดีเด่น 11,742  

    

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชมุชน/
สังคม 

  

38 โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและต าบล 17,800  
39 โครงการลดอุบัตเิหตุทางถนน 17,773  
40 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกัน 93,532  
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นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง     
นักวิเคราะห์ฯ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย เชิญซักถามได้เลยค่ะ 
นักวิเคราะห์ฯ ถ้าไม่มีท่านใดสงสัย จะขอให้ท่านประธานไปหัวข้อถัดไปเลยนะคะ 
 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 

/นายอัมพร..... 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อ 
บัญญัติ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

41 โครงการการเศรษฐกิจพอเพียงลดภาวะโลกร้อน 11,832  
42 โครงการประกวดผลติภณัฑ์จากขยะเหลือใช้ 26,540  
43 โครงการน าวสัดุเหลือใช้มาประดษิฐ์ 32,032  
44 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 116,282.65  
45 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิร์กัษ์พื้นที่สีเขียว 32,600  
46 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณแม่น้ าล าคลอง 44,292  

    

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

  

47 โครงการพัฒนาความรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่น 87,828  
48 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 15,732  
49 ค่าใช้จ่ายในทางศาสนา รัฐพิธี และประเพณ ี 59,468  
50 โครงการสงกรานตส์ร้างสรรค์วัฒนธรรม 93,191  
51 โครงการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวไทยใส่ใจศาสนา 9,282  

    

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

  

52 โครงการปกป้องสถาบันของชาต ิ 17,232  
53 โครงการขับเคลื่อนพลเมืองที่ด ี 13,503  
54 โครงการพฒันาระบบปฏบิัติงานราชการและพัฒนา 14,242  
55 โครงการอุดหนุน อบต.สวนพริก 20,000  
56 โครงการพัฒนาระบบจดัเก็บรายได้ 10,732  
57 โครงการภาษีเคลื่อนที่ 360  
58 โครงการอบรมสมัมนาดูงานของสมาชิกฯ 230,432  
59 โครงการอบรมสมัมนาดูงานของพนักงาน 257,092  
60 อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 26,569  

    



26 
 

 

นายอัมพร  ไทยประยูร 6.3  แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย 
ประธานสภาฯ ประจ าปี 2562 (หัวหน้าส านักปลัด) 
 ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
 
นายสุพจน์  ศรีสวย เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด ผมนายสุพจน์  ศรีสวย หัวหน้าส านักปลัด  เรื่องนี้ก็ได้เชิญท่านสมาชิก ก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน มาร่วมประชุมเมื่อปลายเดือนที่แล้ว เรื่องแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ที่
จริงแล้วชื่อเดิมคือ แผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง และได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่
เป็นแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง เพราะ 60 วันคงไม่เสร็จแน่ควรที่จะรณรงค์ไปเรื่อย ๆ 
จนกว่าจะส าเร็จแต่ยังคงเป็นนโยบายเดิม ๆ ที่ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ
เหมือนเดิม ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 โดยรัฐบาลให้ความส าคัญในการคัดแยกขยะ
เหมือนเดิม ก็ให้จังหวัดมีคณะท างาน อ าเภอมีคณะท างาน ท้องถิ่นมีคณะท างาน
และให้ขับเคลื่อนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง ทางจังหวัดจึงได้เชิญผู้แทนของ อบต.ไป
ประชุม ทางอ าเภอก็ได้ชี้แจงก านัน ผู้ใหญ่บ้านแล้ว ส่วนท้องถิ่นก็ต้องมีการรณรงค์
แยกก่อนทิ้งเหมือนกัน และก็ได้เชิญท่านสมาชิกและก านัน  ผู้ใหญ่บ้านเพ่ือชี้แจง
เรื่องนี้แล้ว เรามีการ kick off หรือการเริ่มต้นโครงการนี้ เมื่อวันที่ 9 เราได้น าถัง
ขยะคัดแยก 3 สีไปมอบให้กับหมู่บ้าน ซึ่งผมได้มีหนังสือถึงสมาชิกและผู้ใหญ่บ้าน
แล้วว่าให้คุยกันว่าจะให้ตั้งตรงจุดไหน คือเราให้หมู่ละ 1 ชุด คือถังสีเขียว สีเหลือง 
สีแดง โดยสีเขียวเป็นขยะอินทรีย์ สีเหลืองเป็นขยะรีไซเคิล สีแดงเป็นขยะอันตราย
อันที่จริงถังขยะจะมี 4 ประเภท ได้แก่ ถังสีเขียวเป็นขยะเปียก ถังสีเหลืองเป็นขยะรี
ไซเคิล ถังสีน้ าเงินเป็นขยะทั่วไป ถังสีแดงเป็นขยะอันตราย แต่เรามีให้แค่ 3 สี ให้ไป
หมู่ละ 1 ชุด วัตถุประสงค์คือต้องการให้ไปตั้งตามจุดที่เป็นศูนย์รวมของหมู่บ้าน 
เป็นจุดสาธิต  จุด เรียนรู้  ให้มีการคัดแยกขยะในหมู่บ้ าน  บางหมู่ ก็มีศาลา
เอนกประสงค์ บางหมู่ก็มีศาลาหมู่บ้านก็ไปตั้งไว้ตามนั้น บางหมู่ไม่มีก็จะเป็นมัสยิด
บ้าง เป็นที่ท าการผู้ใหญ่บ้านบ้าง ซึ่งสมาชิกกับผู้ใหญ่บ้านบางหมู่ก็ตกลงกันได้ บาง
หมู่ก็ไม่ได้คุยกัน ก็มีปัญหาอยู่เมื่อสักครู่นี้ สมาชิกหมู่ 3 เข้ามาถามว่าเอาไว้ตรงไหน
ก็อยากจะให้คุยกันเพราะเราให้หมู่ละ 1 ชุด เป็นการรณรงค์ สาธิตให้มีการคัดแยก
ขยะ ซึ่งเขามองว่าถ้ามีการแยกขยะให้มันถูกต้องแล้วขยะจะลด ขยะอินทรีย์นั้น เมื่อ
ปีที่แล้วเขาอยากจะให้ทุกครัวเรือนมีบ่อขยะอินทรีย์ ในทุกหมู่บ้าน หรือทุกบ้านด้วย
ซ้ า เมื่อมีขยะ มีเศษอาหาร ก็สามารถทิ้งในบ่อขยะอินทรีย์ได้ จะได้ไม่ทิ้งในถังขยะ
ของ อบต. เพ่ือเป็นการลดขยะได้อีกทางหนึ่งด้วย เพราะขยะอินทรีย์เป็นขยะที่
เกิดขึ้นมากที่สุดถ้าทุกครัวเรือนก าจัดขยะอินทรีย์ได้เองนี่ ขยะก็จะลดลงแน่นอนอัน
นี้คือ ทฤษฎีที่เขาคิดมานะครับ แต่ว่าการปฏิบัตินี่คงจะท าได้ยากเพราะเราท าได้
เพียงแค่ขอความร่วมมือให้ทุกครัวเรือท าเท่านั้นเอง ไปบังคับเขาไม่ได้ ท าได้เพียงแค่
ผู้น าชุมชนที่จะขอความร่วมมือให้ท า ตรงนี้ก็ต้องรายงานไปตลอดว่ามีบ่อขยะ
อินทรีย์กี่ครัวเรือนแล้ว ผมก็รายงานไปเฉพาะบ้านของผู้น าไปก่อนคือแจ้งให้ทราบ
ว่าเรื่องของขยะอินทรีย์ก็เป็นนโยบายหลักเหมือนกันอยากจะให้มีทุกครัวเรือน 

 
/นายสุพจน์.... 
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นายสุพจน์  ศรีสวย เรื่องนโยบายนี้นอกจากจะให้มีบ่อขยะอินทรีย์ทุกครัวเรือนแล้ว ให้มีการคัดแยกขยะ 
หัวหน้าส านักปลัด ให้ถูกต้องแล้ว เรื่องของขยะอันตรายก็อยากจะให้มีจุดรวบรวมขยะอันตรายทุก

หมู่บ้าน ๆ ละ 1 จุด แต่ว่าการก าจัดนี้ยังไม่พร้อมเพราะว่าทาง อบจ. ยังไม่พร้อมที่
จะรับขยะอันตรายต่อไปถ้าพร้อมแล้วเราจะให้มี 1 วัน เก็บขยะอันตรายอย่างเดียว 
อาจจะเป็นเดือนละครั้ง วันที่ 15 ของเดือนเราจะเก็บขยะอันตรายอย่างเดียว ซึ่งก็
จะต้องดูว่ามีมากน้อยแค่ไหน ซึ่งเรื่องขยะก็มีมาตรการเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ 
เพราะขยะก็มีหลายประเภท ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล ส่วน
ใหญ่ขยะรีไซเคิลทุกท่านคงจะคัดแยกกันอยู่แล้วเพราะว่ามันขายได้ ก็แจ้งให้ท่าน
ทราบว่าการคัดแยกขยะยังเป็นนโยบายส าคัญอยู่อยากให้ทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์
ให้ชาวบ้านได้รับรู้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

  
ที่ประชุม รับทราบ 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีสมาชิกท่านใดมีค าถามไหมครับ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีผมจะขอปิดการประชุมครับ 
 วันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะครับ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและให้

ความส าคัญในการประชุมครั้งนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับ 
 ผมขอปิดการประชุมครับ 
 
ปิดการประชุม ๑๒ : 00 น. 
 
 

  ลงชื่อ...................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม   
                     (นางสาวกัลญาณี กาญจนนิมมาน) 

                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
 
 
 
    ลงชื่อ ..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                             ( นายอัมพร  ไทยประยูร) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 



28 
 

 

............................................................................................................................. ................................................... 
เสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
ปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  ๒๕62 เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์  2562   แล้วเห็นว่าถูกต้อง
ตรงกัน  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน   เมื่อวันที่   15  กุมภาพันธ์  2562    
 

 
    ลงชื่อ                      ประธานกรรมการ 
                   (นางสาวพัชรี  เอี่ยมโฉม)  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
                        15   กุมภาพันธ์  2562    
   
     
    ลงชื่อ                       กรรมการ 
                    (นายประเสริฐ  การีซอ)  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
                         15   กุมภาพันธ์  2562    
 

 
    ลงชื่อ                     กรรมการ 
                              (นางพัชราภรณ์  อยู่เจริญ)  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 
                         15   กุมภาพันธ์  2562 
 

............................................................................................................................. .......................................................... 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน     
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕62 เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์ 2562  แล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่  1  ประจ าปี 25๖2  เมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม 2562  
 
               
                                    ลงชื่อ                                   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                  (นายอัมพร  ไทยประยูร) 
                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
                                                 ๑   พฤษภาคม   2562 
............................................................................................................................. ......................................................... 
น าส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕6๒ 
เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  2562 ประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและส่งอ าเภอพระนครศรีอยุธยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
 
 

        (นางสาวกัลญาณี กาญจนนิมมาน) 
                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
                                                  ๑   พฤษภาคม  2562 


